






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
18 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
รับมือการระบาดรอบใหม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า), เว็บไซต์(แนวหน้า) -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ กล่าวว่า โควิด 19 สายพันธุ์ XBB.1.16 ไม่ได้รุนแรงไปกว่าสายพันธุ์เดิม แต่แพร่ระบาดง่าย เมื่อมีผู้ป่วยจำนวนมากก็ต้องพบผู้ป่วยอาการมากเป็นอัตราส่วนปกติ การดูแลรักษาผู้ป่วยก็ยังคงใช้วิธีการเช่นเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 608 และเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ วัคซีนยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ ช่วยลดความรุนแรงของโรค รวมถึงแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นปีละครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และบุคลากรด่านหน้า ในช่วงจุดสูงสุดการระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน คล้ายกับการให้วัคซีนไข้วัดใหญ่ ส่วนในคนปกติที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีขึ้นอยู่กับความสมัครใจ	-
 กัญชา	
ความเห็นเรื่องกัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus) - เพจ Dr.dark โพสต์ข้อความระบุในกรณีกัญชา ดังนี้ “เอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ถอด KPI กัญชา ออกจาก รพ. ได้แล้วถ้าจะใช้ทางการแพทย์ ให้ไปใช้กัญชง”	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหมอสุภัทร สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ) -นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. ลงนามในคำสั่ง สธ. เรื่องแต่งตั้ง กกก.สอบสวนทางวินัยร้ายแรง โดยหนังสือคำสั่งระบุว่า ด้วย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับเชี่ยวชาญสังกัด รพ.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา (ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.รพ.จะนะ สสจ.สงขลา) มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องที่ได้ดำเนินการจัดซื้อและได้ส่งอนุมัติให้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการเวชภัณฑ์ชุดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละครั้งที่มียังเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทจำนวน 5 ครั้ง และกรณีการก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้นตามสัญญาเลขที่ 160/2563 ลงวันที่ 14 พ.ย.2562 วงเงิน 80 ล้านบาท โดยมีพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ.เป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง -นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวถึง กรณี นพ.สุภัทร ถูกคำสั่ง สธ.แต่งตั้งกกก.สอบทางวินัยร้ายแรง ว่าช่วงที่มีคำสั่งย้ายจากรพ.จะนะ ไปรพ.สะบ้าย้อย สธ.ส่งทีมตรวจสอบชุดใหญ่จากกระทรวงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของ นพ.สุภัทร ที่รพ.จะนะ โดยไม่เปิดโอกาสให้ นพ.สุภัทร รวมถึงเจ้าหน้าที่ชี้แจง ซึ่งผิดวิสัยการตรวจสอบทั่วไปเป็นการต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของ นพ.สุภัทรหรือไม่ รวมถึงอาจเป็นความพยายามเชือดไก่ให้ลิงดู ทำให้บุคลากรอื่นๆ ไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นในอนาคต เนื่องจาก นพ.สุภัทรออกมารายงาน คัดค้านนโยบายของสธ.ที่กระทบกับปชช. เป็นปฏิปักษ์กับผู้บังคับบัญชา สื่อที่นำเสนอ : เพจ สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป -เพจ สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โพสต์ ขอ ปชช.เร่งสรุปผลสอบการลือคสเปค ATK หลังพิจารณา 2 ปี เพื่อพิสูจน์ คำถามโฆษกสธ.ว่า ใครกันแน่ที่โกง	
วันความดันโลหิตสูงโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เนชั่น, ผจก., มติชน, thaiquote, The Journalist Club, thailandplus, mcot, newtv, thebangkokinsight, The Reporters, bangkokbiznews) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 17 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปี 2566 นี้ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer. ความดันสูงเกินไป คุณให้ตี ยืดชีวิตให้ยืนยาว” แนะนำประชาชนวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ รู้เลข รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อ มุ่งเน้นให้ประชาชนวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้องและทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพราะโรคความดันโลหิตสูง แม้ไม่มีอาการแต่อาจทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด โรคไตเรื้อรัง และเสียชีวิตได้ โดยพบประชากรไทย 1 ใน 4 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต และผู้ป่วยมากกว่า 7 ล้านคนยังไม่ได้มารับการรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, pptvhd36, thebangkokinsight, thailandplus, opt-news)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผย กรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันความดันโลหิตสูงโลก โดยให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วฟรี รวมถึงตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้และลุ้นรับของที่ระลึก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เนชั่น, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, Hfocus, topnews, tnn, thansettakij, mcot)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากที่สุด และเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กรมการแพทย์ได้รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต โดยเน้นให้ประชาชนรู้ระดับความดันโลหิตและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของตนเอง ตลอดจนการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระดับความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอล และน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ</p>	
<p>เตือนระวังไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ชเรศ กรีษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน แนะนำรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง คือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) โรคอ้วน และผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 เพื่อช่วยป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตจากทั้งสองโรค</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่มขึ้น ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2566 มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 45,500 ราย มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มที่พบอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อายุ 0-4 ปี รองลงมาเป็น 5-14 ปี และ 15-24 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย รวมถึง กรมวิทยาศาสตร์ฯ พบไวรัสสายพันธุ์ A/H3 รัยยะ 53 สายพันธุ์ B รัยยะ 31 และ A/H1 2009 รัยยะ 16 ตามลำดับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -1 พ.ค. 2566 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 15 เหตุการณ์ แนวโน้มเพิ่มขึ้นในโรงเรียนมากที่สุด พบ 7 เหตุการณ์ เรือนจำ 5 เหตุการณ์ วัด 2 เหตุการณ์ และค่ายทหาร 1 เหตุการณ์ ขอให้ผู้รับผิดชอบสถานที่เหล่านี้ เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค</p>	
<p>รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ผ่าตัดวันเดียวกลับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, Hfocus, TheCoverage, acnews, The Reporters)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 5 เผย รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เป็นรพ.แห่งแรกของ สธ. ที่พัฒนาศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ ซึ่งเป็นหัตถการที่มีความปลอดภัยสูง เมื่อแพทย์ประเมินอาการว่าปลอดภัยแล้วจะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ ช่วยผู้ป่วยสภาพจิตใจดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย ประชาชนพอใจถึง 98% ขยายผลไปโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ครอบคลุมแล้วทุกจังหวัด</p>	
<p>เปิดผลงานหลักประกันสุขภาพปี 65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ได้รับจัดสรรงบฯ 198,891.79 ล้านบาท (รวมเงินเดือนผู้ให้บริการ) จำนวนผู้มีสิทธิบัตรทอง 47.46 ล้านคน สร้างความครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทองร้อยละ 99.40 ในส่วนงบเหมาจ่ายรายหัว 3,329.22 บาทต่อประชากร ดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการ ดังนี้ ผู้ป่วยนอกรับบริการ 167.37 ล้านครั้ง (3.53 ครั้ง/คน/ปี) ผู้ป่วยในรับบริการ 6.20 ล้านครั้ง (0.13 ครั้ง/คน/ปี) ส่วนบริการกรณีเฉพาะในปีนี้ได้เพิ่มเติมการเข้ารับบริการนอกเครือข่ายกรณีที่เป็น เฉพาะบริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่มีการใช้บริการข้ามจังหวัดและกรณีคนพิการที่รับบริการต่างหน่วยบริการ มีการรับบริการ 3,801,867 ครั้ง</p>	
<p>บัตรทองเพิ่มสิทธิรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, PPTVHD36) (ข่าวข้ามสื่อเพิ่มเติม)</p> <p>- สปสช. เพิ่มการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี EVT เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันที่เข้าเกณฑ์การรักษา ไม่ว่าจะมิชอบห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือไม่ก็ตาม</p> <p>- นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า การลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตันระยะเฉียบพลันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้กำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยแบบเร่งด่วน (Fast track) ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รองรับสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.มติชน (บทความ)</p> <p>- รัฐบาลได้ปรับแผนงานรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยประกาศให้ปี 2566 เป็น "ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย" มีนโยบายให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี มีหลักสูตรอบรมพยาบาลเร่งด่วน 4 เดือน แห่งละ 40 คน เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยสูงอายุและถ่ายทอดทักษะให้กับญาติ ผู้ดูแล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-